

จี้แก้กฎหมายเก็บภาษียาสูบ

สภาทท.แนะเร่งหารายได้จากสิงห์อมควันหลังสูญเงินปีละ 800 ล้านบาท

กรุงเทพฯ ● สภา ททท.จี้ฝ่ายบริหารแก้กฎหมายจัดเก็บภาษียาสูบ หลังจากต้องสูญรายได้ปีละ 750-800 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร (กทท.) มีการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) โดยมี ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ เป็นประธาน และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทม.เข้าร่วมประชุม มีวาระที่น่าสนใจของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภา กทม. เรื่องขอให้ กทม.เร่งดำเนินการผลักดันขับเคลื่อนการเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบใน กทม.

นพ.พรเทพกล่าวว่า ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ได้จัดเก็บภาษียาสูบ โดยอาศัยตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2546 ประกอบข้อบัญญัติของแต่ละ อบจ.ได้ดำเนินการจัดเก็บภาษียาสูบยาวนานมาเป็นเวลา 10 ปี โดยภาษีที่เก็บได้นั้นนำมาบำรุงในท้องที่ตามข้อบัญญัติ ขณะที่ กทม.ยังไม่มีขอกฎหมายจัดเก็บภาษียาสูบ ส่งผลกระทบต่อการเก็บภาษีในภาพรวมและสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษียาสูบถึง 1.86 บาทต่อซอง ทั้งนี้ยังมีรายได้ที่ กทม.จำเป็นต้องได้ คือ ร้อยละ 10 ของภาษียาสูบทั้งหมด ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 อีกประมาณปีละ 3,000-4,000 ล้านบาท จากการจัดเก็บภาษีทั่วประเทศปีละ 30,000-40,000 ล้านบาท ที่จะจัดสรรให้แต่ละ อบจ.

นพ.พรเทพกล่าวอีกว่า เนื่องจากทั่วประเทศได้จัดเก็บภาษีมานาน ซึ่งตัวเลขเมื่อปี 2557 กรุงเทพฯ มีคนสูบบุหรี่ถึง 652,000 คน ส่วนวิธีการจัดเก็บภาษีนั้น โรงงานยาสูบกับผู้นำเข้าจะจ่ายภาษียาสูบ 1.86 บาทต่อซองส่งให้ส่วน อบจ.ทันที แต่ส่วนนี้ กทม.ไม่เคยได้ โดยเฉพาะบุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศ พบว่าบริษัทต่างประเทศจะนำสินค้ามาพักในพื้นที่กรุงเทพฯ เพราะไม่ถูกเก็บภาษียาสูบ ก่อนที่ร้านค้าใน กทม.จะกระจายสินค้าไปยังต่างจังหวัดต่อไป

“กทท.ได้รับผลกระทบจากบุหรี่ต่างประเทศสองฝั่งคือ นอกจากไม่ได้ภาษียาสูบของละ 1.86

บาท ยังมาฝากขายบุหรี่อีก สรุปได้ว่า กทม.สูญเสียรายได้ต่อปีประมาณ 606 ล้านบาท จากการเก็บภาษีจากโรงงานยาสูบและบุหรี่ต่างประเทศปีละ 180 ล้านบาท เท่ากับขาดรายได้ทั้งหมด 750-800 ล้านบาท กทม.จึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายให้ กทม.มีอำนาจจัดเก็บภาษียาสูบและออกข้อบัญญัติ กทม.ต่อไป” นพ.พรเทพกล่าว

นายเชนทร์ วิวัฒน์บวรวงศ์ สมาชิกสภา กทม. กล่าวว่า สภา กทม.ได้ดำเนินการศึกษาส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.การปรับปรุงการเงิน การคลัง งบประมาณ การบริหารด้านบริการบุคคล ตลอดจนอำนาจหน้าที่ทั้งระบบ และเสนอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พิจารณา 2.ผลักดันให้มีรายได้ในส่วนที่ กทม.จำเป็นต้องได้ กระทั่งออกข้อบัญญัติ กทม.เกี่ยวกับภาษีน้ำมัน ส่วนกรณีภาษียาสูบนั้นได้เสนอเป็นญัตติตั้งแต่ปี 2558 และ กทม.ได้ดำเนินการแก้ไข พ.ร.บ.กทท.เกี่ยวกับการคลังและทรัพย์สิน พ.ศ.2528 ที่ไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.กระจายอำนาจท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นเหตุให้ กทม.จัดเก็บภาษียาสูบได้ ขณะนี้ได้เสนอกฎหมายตามขั้นตอน แต่ยังติดขัดเกี่ยวกับการลงนามทำให้อยู่ยี่มาถึงวันนี้ ซึ่งอยู่ในระหว่างการลงนามโดยกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อส่งร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไปยังรอง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ก่อนที่บรรจุในระเบียบวาระประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

“เฉพาะ อบจ.ขอนแก่นได้จัดสรรงบประมาณจากการจัดเก็บภาษีปีละ 80 ล้านบาท เมื่อเทียบจำนวนประชากรจำนวน 1 ล้านคน กทม.มีจำนวนประชาชนถึง 6 ล้านคน อาจมีมูลค่าเกือบพันล้าน ซึ่ง กทม.ได้สูญเสียรายได้ส่วนนี้ไป” นายเชนทร์กล่าว นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า สำหรับเรื่องการจัดเก็บภาษียาสูบ กทม.ไม่ได้นั่งนอนใจ โดย พล.ต.อ.อัศวินได้ลงนามแก้ไข พ.ร.บ.กทท.ไปแล้ว หากได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะได้รับการจัดสรรเงินเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่อไป.